

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ AN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .... /KH-UBND

An Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Tân Yên về việc Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024. UBND xã An Dương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, thúc đẩy người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống TNLĐ-BNN.

##### 2. Yêu cầu

Các hoạt động diễn ra đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh lựa chọn các vấn đề nổi cộm trong ngành, lĩnh vực làm chủ đề trong chương trình hành động về ATVSLĐ để mang lại tính hiệu quả cao.

#### II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN TỔ CHỨC

##### 1. Chủ đề

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 với chủ đề “**Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng**”.

##### 2. Thời gian tổ chức

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024.

##### 3. Phạm vi tổ chức

Trên địa bàn xã An Dương

#### III. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

**1. Trước thời điểm tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024)**

##### 1.1. Các ngành đoàn thể của xã và các thôn

Cấp phát các ấn phẩm, tài liệu, thông điệp, video cảnh báo về các nguy cơ rủi ro gây mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy

hiểm, có hại tại nơi làm việc, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động và người sử dụng lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng và đăng tải các chuyên mục, thông tin cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong đó tập trung về các đề tài an toàn trong khai thác vật liệu xây dựng, sử dụng điện, tai nạn trong xây dựng, phòng chống sự cố cháy nổ, thang máy tại khu dân cư, doanh nghiệp,...

Từ ngày 25/4/2024: Tổ chức treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATVSLĐ tại trụ sở cơ quan;

Đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân trên địa bàn có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2024.

### ***1.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã***

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ như: Tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nội quy, quy trình, biển báo, biển cấm, các thiết bị bảo đảm ATVSLĐ; mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân; đo kiểm tra môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các năm trước,...

Từ ngày 25/4/2024: Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ trong khu vực sản xuất, công trụ sở.

Tự kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn của thiết bị, máy móc, nhà xưởng và rà soát việc chấp hành các quy định, chế độ bảo hộ lao động, quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ trong đơn vị, tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót.

## **2. Trong tháng hành động về ATVSLĐ**

### ***2.1. Công chức chuyên môn của xã và các thôn***

Cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết cho thông tin đại chúng để đẩy mạnh hoạt động truyền thông ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về ATVSLĐ.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong tháng hành động của các doanh nghiệp, trong đó tập trung kiểm tra nội dung thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, việc sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, việc thực hiện, tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn lao động đối với thiết bị được sử dụng và vận hành tại cơ sở lao động, doanh nghiệp;

Tổ chức thăm hỏi, động viên một số gia đình có người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

## **2.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh**

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ trên hệ thống truyền thông của đơn vị

Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm ATVSLĐ và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ.

Hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động để thiết thực hưởng ứng như: Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thăm hỏi, động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động đã bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp trong đơn vị; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ,...

## **3. Các hoạt động triển khai sau Tháng hành động về ATVSLĐ**

### **3.1. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã và các thôn**

Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác ATVSLĐ của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý.

### **3.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh**

Tổng kết, báo cáo kết quả các hoạt động về UBND xã qua công chức Lao động - TB&XH trước ngày **20/6/2023**.

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Công chức VH-XH (LĐTB&XH)**

Cung cấp cho các doanh nghiệp, các thôn một số nội dung tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ; phối hợp với công chức VH-TT tổ chức treo băng zôn,

khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ trên một số tuyến đường chính của xã.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác AT-VSLĐ tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, BNN (nếu có).

Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ và báo cáo Chủ tịch UBND xã, phòng Lao động - TB&XH trước ngày 10/7/2024.

## **2. Trạm Y tế**

Phối hợp với công chức Lao động - TB&XH, các thôn chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ, hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp;

Hướng dẫn cộng tác viên y tế thôn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ.

## **3. Công an xã**

Rà soát, kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC và CNCH và những công trình chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn số 5999/UBND-NC ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, người làm nghề thợ hàn.

Phối hợp với các cơ quan, công chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ.

## **4. Đề nghị công đoàn xã**

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 cùng với Lễ phát động Tháng công nhân và Lễ Tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ XIV; tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tư vấn cụ thể về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSLĐ; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; Phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng,

đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh ở các cơ sở sản xuất.

Tăng cường các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ trực tiếp và trực tuyến tới công đoàn, đoàn viên, người lao động; phát hành các tài liệu, cảnh báo, sổ tay, tờ rơi, hướng dẫn về chủ đề, nội dung triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.

Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ trong các tổ, đội theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc đánh giá nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ.

### **5. Công chức VH-XH (VHTT-TT)**

Định hướng tuyên truyền cho các cơ quan, doanh nghiệp về công tác AT-VSLĐ trên địa bàn trước, trong và sau tháng hành động về AT-VSLĐ; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan truyền thông của triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về AT-VSLĐ trên địa bàn.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Tháng hành động về AT-VSLĐ với các hình thức: Đưa tin, bài, chuyên đề, phóng sự về các hoạt động của các cơ quan, ngành đoàn thể, các thôn và các đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ TNLĐ, BNN và cháy nổ; thông tin phê phán các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã có hành vi vi phạm và biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác AT-VSLĐ.

### **6. Công chức Địa chính-Xây dựng**

Giám sát việc thực hiện AT-VSLĐ trong thi công xây dựng các công trình dân dụng, đặc biệt là các công trình xây dựng có sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và tại các cơ sở sản xuất khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Chỉ đạo giám sát việc thực hiện AT-VSLĐ tại các công trình thuộc quyền quản lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: Khảo sát, thi công, xây dựng nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình.

Phối hợp với Hội nông dân tăng cường công tác hướng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân.

### **7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã**

Căn cứ nội dung của Kế hoạch chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2024.

Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động trên địa bàn xã thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ.

Tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác AT-VSLĐ đến các đoàn viên, hội viên, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn xã.

### **8. Các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn xã**

Căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ; tích cực tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ trong đơn vị.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2024; UBND xã đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, HTX cơ sở sản xuất kinh doanh, các thôn trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị trao đổi với công chức VH-XH (Lao động - TB&XH) (*Điện thoại: 0345340225*) để phối hợp, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Lao động-TBXH (b/c);
- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã;
- Các doanh nghiệp, Công an, trạm y tế xã;
- Công đoàn xã, công chức liên quan;
- Các thôn;
- Lưu: VT, LĐTB&XH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lục Xuân Đức**

**Phụ lục 01: Một số khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động**

*(Kèm theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND xã An Dương)*

---

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024.
  2. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.
  3. Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng.
  4. Chủ động kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ.
  5. Tham gia đầy đủ công tác huấn luyện về ATVSLĐ để phòng ngừa TNLĐ, BNN.
  6. Cùng hành động vì môi trường làm việc An toàn- Xanh- Sạch- Đẹp- Thân thiện.
  7. An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình.
  8. Tuân thủ nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
  9. Chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.
  10. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.
-

**Phụ lục 02: Mẫu báo cáo của các doanh nghiệp, hợp tác xã**  
(Kèm theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND xã An Dương)

- Tên Cơ quan chủ quản (nếu có): .....
- Tên Doanh nghiệp, hợp tác xã: .....

**Kính gửi:**

Phòng Lao động –TB&XH huyện.

**BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG  
THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2024**

**I- Đặc điểm tổ chức sản xuất:**

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: .....
- Tổng số cán bộ, công nhân viên: ..... ; Nam: ..... ; Nữ: .....
- Tổng số lao động trực tiếp sản xuất: ..... ; Nam: ..... ; Nữ: .....

**II - Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về AT-VSLĐ:**

- Số lượng tranh cổ động, áp phích : ..... ; Kinh phí: .....
- Số lượng băng rôn, khẩu hiệu : ..... ; Kinh phí: .....
- Số lượng tài liệu (tờ rơi, sách, tạp chí, ấn phẩm về ATVSLĐ) đã phát hành cho người lao động : ..... ; Kinh phí: .....
- Các hoạt động tuyên truyền tập trung về ATVSLĐ:
  - + Hình thức tổ chức (nêu cụ thể hình thức như: Hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề,...): ..... ; Kinh phí: .....
  - + Tổng số lao động tham gia: .....
  - + Số tập thể, cá nhân được đơn vị khen thưởng về ATVSLĐ: .....
- Các hình thức tổ chức khác (nếu có): .....
- Tổng kinh phí chi cho hoạt động thông tin, tuyên truyền: .....

**III - Tình hình triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ:**

- **Việc lập kế hoạch ATVSLĐ:** Nêu rõ các nội dung chủ yếu của kế hoạch (theo quy định tại Điều 76 Luật ATVSLĐ) và tổng kinh phí thực hiện.

- **Công tác huấn luyện về ATVSLĐ:**

- + Số người nhóm 1 được huấn luyện/ số người nhóm 1 hiện có: ...../.....
- + Số người nhóm 2 được huấn luyện/ số người nhóm 2 hiện có: ...../.....
- + Số người nhóm 3 được huấn luyện/ số người nhóm 3 hiện có: ...../.....
- + Số người nhóm 4 được huấn luyện/ số người nhóm 4 hiện có: ...../.....
- + Số người nhóm 5 được huấn luyện/ số người nhóm 5 hiện có: ...../.....
- + Số người nhóm 6 được huấn luyện/ số người nhóm 6 hiện có: ...../.....

+ Tên, địa chỉ tổ chức dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động được thuê huấn luyện (nếu thuê): .....

+ Tổng chi phí huấn luyện: .....

**- Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động:**

+ Tổng số lao động đã được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp trong Quý I, II/2024 của đơn vị: .....

+ Kết quả quan trắc môi trường lao động: Nêu rõ số mẫu đo, khu vực làm việc chưa đạt yêu cầu.

**- Các biện pháp đảm bảo vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động:**

+ Kinh phí đầu tư lắp đặt các thiết bị nhằm chống nóng, chống ồn, chống bụi .v.v... trong Quý I, II/2024.

+ Việc mua sắm, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong năm 2023: Nêu rõ số lượng, chủng loại, tổng kinh phí đầu tư.

- **Việc tự kiểm tra về ATVSLĐ:** Nêu rõ các tồn tại, thiếu sót, tổng chi phí và biện pháp khắc phục.

- **Tình hình TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong quý I, II/2024:** Nêu rõ số vụ tai nạn, số người bị nạn và tình trạng thương tích; số người bị bệnh nghề nghiệp; chi phí thiệt hại do TNLĐ, BNN.

**IV- Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ của đơn vị:**

- Ưu điểm.
- Tồn tại, hạn chế; phương hướng giải quyết.
- Các vấn đề kiến nghị với các cơ quan chức năng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Thủ trưởng doanh nghiệp**

(Ký tên, đóng dấu)

**Phụ lục 03 : Mẫu báo cáo của UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn**  
(Kèm theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND xã An Dương)

- Tên cơ quan báo cáo: .....

**BÁO CÁO TỔNG HỢP**  
**CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2024**

Kính gửi :- Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang.

- Phòng Lao động-TB&XH huyện Tân Yên

TT	Các hoạt động	Đơn vị	Số lượng
	Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Tuần lễ Quốc gia	công văn/ KH	
	Số lượng người lao động được huấn luyện ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, HTX thuộc phạm vi quản lý	Người	
	Số lượng băng rôn, khẩu hiệu đã triển khai tuyên truyền thuộc phạm vi quản lý	Chiếc	
	Số lượng tờ rơi, tranh áp phích tuyên truyền đã triển khai tuyên truyền thuộc phạm vi quản lý	Chiếc	
	Số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra	DN	
	Số doanh nghiệp, HTX thực hiện việc tự kiểm tra	DN	
	Số doanh nghiệp, HTX quan trắc môi trường lao động	DN	
	Số doanh nghiệp, HTX khám sức khỏe cho người lao động:	DN	
	- Tổng số người lao động được khám	Người	
	Số gia đình người bị TNLĐ, BNN được thăm hỏi, động viên	Gia đình	
	Tình hình TNLĐ xảy ra từ 01/5/2024 đến 31/5/2024 trong các doanh nghiệp, HTX thuộc phạm vi quản lý Trong đó: -Số vụ: - Số người chết: - Số người bị thương nặng:	vụ người người	
	Chi phí cho các hoạt động chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ của địa phương hoặc của ngành	Triệu	
	Chi phí cho các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của doanh nghiệp, HTX thuộc phạm vi quản lý	đồng	

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Nơi nhận:**

- Như trên;

**Thủ trưởng cơ quan**

(Ký tên, đóng dấu)